

**CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG**  
**của ứng cử viên đại biểu Quốc hội khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026**

---

Họ và tên: Lò Lan Phương.

Sinh ngày: 06/5/1983.

Quê quán: xã Mường É, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

Thường trú: Tổ dân phố 3, thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã.

Chức vụ hiện nay: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư Đảng ủy xã Nà Nghịu, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm Ngữ văn; Học vị: Thạc sĩ Giáo dục và phát triển cộng đồng; Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Tôi rất vinh dự được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn La hiệp thương giới thiệu, được cấp ủy huyện, cử tri nơi công tác, nơi cư trú tin nhiệm giới thiệu làm ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đối với tôi đây là một niềm vinh dự, tự hào, song cũng là trách nhiệm nặng nề và lớn lao trước Nhân dân. Tôi nhận thức rất rõ về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của Quốc hội: Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quốc hội thực hiện quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước. Đại biểu Quốc hội là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân ở đơn vị bầu cử ra mình và Nhân dân của cả nước.

Vì vậy, nếu được cử tri tin nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XV, tôi sẽ thường xuyên học hỏi kinh nghiệm, không ngừng rèn luyện để giữ gìn phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với Nhân dân; đem hết trí tuệ, năng lực, tâm huyết của mình phấn đấu hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin nhiệm và lòng tin của cử tri. Với quyết tâm đó, tôi dự kiến Chương trình hành động của mình như sau:

*Một là*, Thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cử tri; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và cùng cử tri trao đổi những vấn đề cử tri quan tâm để kịp thời nắm bắt, phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng của cử tri với Quốc hội, với các cấp, các ngành. Đặc biệt là chịu sự giám sát của cử tri trong thực hiện trách nhiệm, quyền hạn của người đại biểu Nhân dân.

*Hai là*, Tham dự đầy đủ, có chất lượng các kỳ họp, phiên họp của Quốc hội. Sau mỗi kỳ họp, có trách nhiệm báo cáo với cử tri về kết quả, tuyên truyền và cùng với Nhân dân thực hiện các nghị quyết đã được Quốc hội thông qua.

*Ba là*, Thường xuyên liên hệ với cấp ủy, chính quyền nơi ứng cử để bàn, thảo luận và đề xuất các giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; Tích cực học hỏi, nâng cao hiểu biết, tăng cường nghiên cứu các nghị quyết, chỉ thị, của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thường xuyên tuyên truyền, tập hợp, động viên nhân dân thực hiện.

*Bốn là,* Với cương vị hiện nay của mình là Bí thư Đảng ủy xã, tôi rất quan tâm đến việc xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Trong đó, đặc biệt là công tác lãnh đạo xây dựng bộ máy chính quyền xã tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp và pháp luật tại địa phương; quyết định các vấn đề của địa phương do luật định; chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan nhà nước cấp trên; thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền xã đã được xác định trong Luật tổ chức chính quyền địa phương. Vận động, tổ chức thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia “Phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2021-2030”. Phát huy vai trò của đội ngũ bí thư chi bộ, trưởng bản, vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế của địa phương, đất nước.

Là nữ ứng cử viên trẻ, dân tộc thiểu số tôi cũng luôn mong muốn thúc đẩy bình đẳng giới, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, đào tạo, nâng cao trình độ; phòng, chống bạo lực gia đình; vấn đề lao động, việc làm; hỗ trợ phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ dân tộc thiểu số phát triển kinh tế gia đình, tăng thu nhập, góp phần cải thiện đời sống của gia đình. Tiếp tục triển khai chính sách hỗ trợ phát triển cho vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo; ưu tiên đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng đào tạo nguồn cán bộ tại chỗ, nhất là cán bộ người dân tộc thiểu số, có chính sách hỗ trợ học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số theo học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và giải quyết việc làm sau khi tốt nghiệp, có chính sách thu hút cán bộ đến công tác tại các xã miền núi, nhất là các xã khó khăn.

Tôi mong nhận được sự tin tưởng, tín nhiệm của cử tri bầu tôi làm Đại biểu Quốc hội khóa XV để tôi có điều kiện thực hiện tốt Chương trình hành động của mình và cử tri sẽ giám sát việc thực hiện Chương trình hành động của bản thân, để bản thân được đóng góp công sức nhỏ bé của mình cho sự phát triển quê hương Sơn La nói riêng và của đất nước nói chung. Tôi xin trân trọng cảm ơn!

